



ปีที่ 44 ฉบับที่ 151 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

คณะมนุษยฯ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (สร้างบัณฑิตสมบูรณ์แบบสู่สังคม) เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพ และเตรียมความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพ และนำความรู้ ความสามารถไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศต่อไป รวมถึงการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงานและสังคม ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี

ผศ.วันชัย เอื้อจิตรเมศร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า ภายในงานมีการอภิปรายและสัมมนาในหัวข้อเรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ ตลาดแรงงานของบัณฑิตใหม่ โดยคณะมนุษยฯ ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อจากกิจกรรมสัมมนาเป็นพิธีมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร มอบโล่เกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาผู้มีจิตสาธารณะต่อสังคม มอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ย รวม 7 ภาคการศึกษา ในลำดับสูงสุดจำนวน 3 คน จากทุกสาขาวิชา รวม 31 คน เพื่อเชิดชูยกย่องนักศึกษาเด็กดีคนเก่งทุกคน

คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงาน ประสงค์ลง
 ข่าวนามมหาชัยสาร สามารถส่งข่าวผ่านทาง E-mail
pr@nstru.ac.th หรือผ่านทาง Facebook ฝ่ายสื่อสาร
 สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2 มี.ค. นี้ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ เพื่อเป็นที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป และนักศึกษาที่เชิงเขามหาชัย ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ชื่อว่า “พระพุทธรูปลิหิงค์ราชภัฏนครศรีธรรมราช” โดยจำลองแบบพระพุทธรูปลิหิงค์สกุลช่างนครศรีธรรมราชมาก่อสร้างขนาดหน้าตักกว้าง 9.84 เมตร สูง 26.00 เมตร โดยมีวัตถุประสงค์ประการแรก เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประการที่สอง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวาระครบ 2,600 ปีแห่งการเวียนรู้และชนะหมู่มาร (ซึ่งเรียกว่า “ปีสัมพุทธชยันตี”) ประการสุดท้าย เพื่อเป็นอุทยานการเรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนาและประวัติพระพุทธรูปลิหิงค์ที่สมบูรณ์ในประเทศไทย

คณะกรรมการได้ดำเนินการก่อสร้างมาระยะหนึ่ง แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เพราะยังขาดงบประมาณอยู่ 6,000,000 บาท จึงได้บอกบุญมายังท่านพุทธศาสนิกชน เพื่อบริจาคเงินทอดผ้าป่าสร้างพระพุทธรูปลิหิงค์องค์นี้ให้สำเร็จ กำหนดทอดในวันที่ 2 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การนี้ขอเชิญชวนร่วมทำบุญผ้าป่า กองละ 500 บาท โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช บัญชีฝากออมทรัพย์เลขที่ 520 - 2 - 05575 - 1 ชื่อบัญชี “พระพุทธรูปลิหิงค์ราชภัฏนครศรีธรรมราช” หรือส่งธนาณัติ ในนามประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งจ่าย ปณ.เขามหาชัย 80280 ก็ได้

ม.ราชภัฏนครฯ รับนักศึกษาภาคปกติประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (กลุ่มภาคิมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยมีกำหนดการดำเนินงานการรับสมัครดังต่อไปนี้

จำหน่ายเอกสารแนะนำการสมัคร ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2557 - 21 มีนาคม 2557

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2557

การสอบวัดความสามารถพื้นฐาน วันที่ 2 เมษายน 2557

การสอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติ วันที่ 21 เมษายน 2557

ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 30 เมษายน 2557

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2557 ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.nstru.ac.th

นิเทศฯPR ปี2 เผยแพร่ผลงาน+รับบริจาคหนังสือ มอบความรู้สู่ห้องวัดบ้านตาล

นักศึกษาศาขาววิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมโครงการ “PR ร้อยดวงใจ ทำหนังสือ สู่มีอน้อง” ในวัน อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนวัดบ้านตาล กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นให้กับน้องๆ ชั้นอนุบาล-ป.1 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการและคณะครูอย่างเต็มที่

การจัดโครงการ “PR ร้อยดวงใจ ทำหนังสือ สู่มีอน้อง” เป็นการนำความรู้ด้านศาสตร์การเขียนมาปรับ ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยนักศึกษาศาขาววิชาการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 2 ได้สร้างผลงานการเขียนใน รายวิชา “การเขียนเชิงสร้างสรรค์” ในรูปแบบหนังสือนิทานและเรื่องสั้นเพื่อมอบให้น้องๆ ชั้นอนุบาล-ป.1เพื่อ นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเขียนให้กับน้องๆ

นายประชา ธาณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านตาล กล่าวว่า ทางโรงเรียนมีความยินดีอย่างยิ่ง ใน การจัดกิจกรรมดังกล่าวซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งทางนักศึกษาจะได้เข้ามามอบหนังสือให้กับโรงเรียนวัด บ้านตาล เพื่อที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ด้านนายฉลอง ไชยแก้ว หนึ่งในนักศึกษาผู้จัดกิจกรรม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการเตรียม ความพร้อมมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม ซึ่งทางผู้รับผิดชอบได้มีการประชุมและปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา ใน การผลิตชิ้นงาน เรื่องงบประมาณ และสถานที่ในการดำเนินกิจกรรม โดยทางกลุ่มได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามความถนัดของแต่ละคนเช่น การออกแบบหนังสือ การเขียนประชาสัมพันธ์โครงการ การติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเตรียมพร้อมทางด้านอาหาร เพื่อให้กิจกรรมประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี

“ผมในฐานะผู้จัดกิจกรรมคนหนึ่งจึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ ร่วมบริจาคหนังสือนิทานหรือหนังสือที่ไม่ได้อ่านแล้วแก่น้องๆ โรงเรียนวัดบ้านตาล บริจาคกับเราได้ที่หลักสูตร นิเทศศาสตร์ หรือติดต่อได้ที่ โทร.088-3841181 และ 090-8839916ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อนิทาน หรือหนังสือของท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ต่อไป”ฉลอง กล่าวเชิญชวน

หลักสูตรนิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ



ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ตรงกับวันแรม 7 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง

หลังจากที่มีการรวมพลังนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประมาณ 500 ชีวิต ไปเดินรณรงค์ในตัวเมืองนครฯ เพื่อให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุนการเลือกตั้งในครั้งนี้นักกันอย่างเต็มที่ จึงได้เลื่อนการสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการสอบเดิมในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ และ 1-2 มีนาคม 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง มหาวิทยาลัยจึงประกาศเลื่อนการสอบนักศึกษาพิเศษ (กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษาจากกำหนดเดิม เป็นวันที่ 1-2 และ 8-9 มีนาคม 2557 เพื่อให้ทุกท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังกล่าว

สโมสรบุคลากร (สายสนับสนุน) มีโครงการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 32 “ต้นเจ้าพระยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน ดังนี้ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง แคร้บอล เซปักตะกร้อ ประเภทกีฬาที่กล่าวมาจะส่งในนามกลุ่ม ภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประเภทละจำนวน 1 ทีม ส่วนเปตอง 5 ประเภท คือ ทีมชาย 3 คน, ทีมหญิง 3 คน, ชายคู่, หญิงคู่, และ คู่ผสม และกีฬาพื้นบ้าน 2 ประเภท คือ ชักคะเย่อ วิ่งกระสอบ การประกวดศรีราชภัฏฯ ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อคัดตัวในเดือนกุมภาพันธ์นี้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปิดระบบการประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ในภาคเรียนที่ 2/2556 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดระบบการประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งใช้แบบประเมินทั้งหมด 3 ชุดคือ 1. แบบประเมินความคิดเห็นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์โดยนักศึกษา 2.แบบประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาตามแนวปฏิบัติการประเมินการสอนของผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการ และ 3.แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์ประจำรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาของท่านให้เข้า ทำแบบประเมินให้ครบทั้ง 3 ชุดผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2557 เท่านั้น สำหรับอาจารย์ที่ยังไม่มี USER หรือลืม USER สำหรับเข้าใช้ระบบให้แจ้งมายังอีเมลล์ด้านล่าง หากมีปัญหาการใช้งานระบบติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวิจิตรา พรหมจรรย์ Tel. 075-809888 ต่อ 4208 e-mail : wijitra_phr@nstru.ac.th P Phone : 4208

ปิดท้ายข่าวพักเที่ยงด้วยคำคม “ถ้าท่าน ไปตรงๆไม่ได้ ก็จงไป 'ทางอ้อม' และถ้าท่านไปข้างบนไม่ได้ ก็จงไปข้างล่าง อ่ายอ้อมแพ้ง่ายๆ เป็นอันขาด” สวัสดิ์ดีคะ